



แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)
แก้ไข ครั้งที่ ๖

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลชัยจุมพล
อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

สำนักงานปลัด
ฝ่ายนโยบายและแผน
องค์การบริหารส่วนตำบลชัยจุมพล

คำนำ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำบริการสาธารณะและสร้างความมั่นคง และเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและสังคมเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ย่อมมีหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ โดยมีอำนาจหน้าที่ในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น การสาธารณสุขปโภค สาธารณูปการ การจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ การส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การพัฒนาเศรษฐกิจพื้นฐาน การศึกษา และการ ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น

เพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล มีความโปร่งใส เกิด ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและท้องถิ่น “แผนพัฒนาท้องถิ่น” ถือเป็นเครื่องมือที่สำคัญประการหนึ่งที่จะทำให้อ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ จึงจำเป็นต้องมีการกำหนดแผน ที่สามารถ ตอบสนองต่อการทำงานเพื่อพัฒนาท้องถิ่น และตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่๓) พ.ศ.๒๕๖๑ “โครงการพัฒนา” หมายความว่า โครงการที่ดำเนินการจัดทำ บริการสาธารณะ และกิจกรรมสาธารณะเพื่อให้เกิดการพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ ซึ่งการจัดทำแผนพัฒนา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่กำหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย โดย สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนา อำเภอกอ แผนพัฒนาตำบล แผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดทำขึ้น สำหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าและให้หมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือการ เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยองค์การบริหารส่วนตำบลชัยจุฬพล ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑- ๒๕๖๕) และได้ประกาศใช้แล้ว เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ ซึ่งได้มีการเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง/แก้ไข แผนพัฒนา ท้องถิ่น แล้วหลายครั้ง

ในครั้งนี้องค์การบริหารส่วนตำบลชัยจุฬพล มีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการแก้ไขแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ครั้งที่ ๖ เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลชัยจุฬพล

สารบัญ

ส่วนที่	หน้า
๑ เหตุผลความจำเป็น	
๒ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) แก้ไขครั้งที่ ๖	
๒.๑ รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.๐๒) แก้ไขครั้งที่ ๖	
-ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑-๓๗
-ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย	๓๘-๔๐
๒.๒ บัญชีครุภัณฑ์ (ผ.๐๓) แก้ไขครั้งที่ ๖	๔๑-๔๓

ส่วนที่ ๑

เหตุผลความจำเป็น

๑. เหตุผลและความจำเป็นในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) แก้ไขครั้งที่ ๖

องค์การบริหารส่วนตำบลชัยจุมพล ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ ซึ่งได้มีการเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง/แก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น แล้วหลายครั้ง และมีความประสงค์จะแก้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ครั้งที่ ๖ ด้วยเหตุผล ความจำเป็นดังนี้

๑. โครงการพัฒนาในยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ปรากฏงบประมาณดำเนินการในปี พ.ศ.๒๕๖๔ ซึ่งงบประมาณที่จะใช้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ไม่สามารถจะดำเนินการโครงการพัฒนาที่ปรากฏในช่องปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ได้ทั้งหมด และโครงการดังกล่าวยังเป็นปัญหาและความต้องการของประชาชนที่จะสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชนได้ ซึ่งจำเป็นต้องดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ต้องแก้ไขงบประมาณไว้ใส่ไว้ในช่องปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนตำบลชัยจุมพล เพื่อเป็นกรอบ แนวทางในการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ต่อไป

๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒ /ว ๑๐๙๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการเปลี่ยนแปลงแผนงาน งาน และงานย่อย/กิจกรรมที่ปฏิบัติ ซึ่งเกี่ยวข้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ที่ได้กำหนดยุทธศาสตร์ และระบุแผนงานเพื่อรองรับโครงการพัฒนา (กิจกรรมที่ปฏิบัติ) ไว้ ซึ่งได้ตรวจสอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนตำบลชัยจุมพลแล้ว ในยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย จำต้องมีการแก้ไขแผนงานให้ถูกต้องตามหนังสือดังกล่าวข้างต้น

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) แก้ไขครั้งที่ ๒
องค์การบริหารส่วนตำบลชัยชุมพล

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ เสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตที่ดี

๓ พัฒนาทุนทางวัฒนธรรม อุตสาหกรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการท่องเที่ยว

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุดรธานี ๑ ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๖ ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น และการศึกษา

๓. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการศึกษา ส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๓.๓ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	จัดซื้อเครื่องเล่นสนามเด็ก เล่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนวัดห้องสูง	เพื่อส่งเสริมให้เด็กเล็กได้ ออกกำลังกายมีพัฒนาการ ทางด้านร่างกาย ที่สมวัย มี การเคลื่อนไหวที่ดี ๒.เด็กเล็กมีความสุขจาก การเล่นเครื่องเล่น	จัดซื้อเครื่องเล่น สนาม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนวัดห้องสูง (รายละเอียดตาม ผ.๐๓)	-	-	-	-	๑๕๐,๐๐๐	ศพด.ร.ร.บ้าน ห้องสูง มีเครื่อง เล่นสนามจำนวน ๑ ชุดเด็กศพด.ร.ร. บ้านห้องสูง ทุกคนได้ออก กำลังกาย	เด็กศพด.ร.ร.วัดห้องสูง มีพัฒนาการที่ดี และมี ความสุขจากการเล่น เครื่องเล่นสนามเด็ก เล่น	กอง การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม
	รวม.....๑.....โครงการ	-	-	-	-	-	-	๑๕๐,๐๐๐	-	-	-

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ เสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตที่ดี
- ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุดรดิตถ์ ๓ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๔. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๔.๖ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างซอย บ้านนางสี เทพจันทร์ หมู่ที่ ๓ บ้านห้องสูง	เพื่อให้การใช้รถใช้ถนน ของประชาชนในเวลา การคืนมีความสะดวก และปลอดภัย	ติดตั้งไฟฟ้าส่อง สว่างซอยบ้าน นางสี เทพจันทร์ หมู่ที่ ๓ บ้านห้องสูง	-	-	-	-	๕๐,๐๐๐	จำนวนสายทาง ที่มีไฟฟ้า สาธารณะ เพิ่มขึ้น	มีแสงสว่างอย่างทั่วถึง ป้องกันและลด อุบัติเหตุ และสร้าง ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน	กองช่าง
๒	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างซอย บ้านนางปาน พิมเสน หมู่ที่ ๓ บ้านห้องสูง	เพื่อให้การใช้รถใช้ถนน ของประชาชนในเวลา การคืนมีความสะดวก และปลอดภัย	ติดตั้งไฟฟ้าส่อง สว่างซอยบ้าน นางปาน พิมเสน หมู่ที่ ๓ บ้านห้องสูง	-	-	-	-	๕๐,๐๐๐	จำนวนสายทาง ที่มีไฟฟ้า สาธารณะ เพิ่มขึ้น	มีแสงสว่างอย่างทั่วถึง ป้องกันและลด อุบัติเหตุ และสร้าง ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน	กองช่าง
๓	ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง สาธารณะ หมู่ที่ ๓ บ้านห้องสูง ซอยคุ้มบัวแก้ว	เพื่อให้การใช้รถใช้ถนน ของประชาชนในเวลา การคืนมีความสะดวก และปลอดภัย	ขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะหมู่ที่ ๓ บ้านห้องสูง ซอยคุ้มบัวแก้ว	-	-	-	-	๕๐,๐๐๐	จำนวนสายทาง ที่มีไฟฟ้า สาธารณะ เพิ่มขึ้น	มีแสงสว่างอย่างทั่วถึง ป้องกันและลด อุบัติเหตุ และสร้าง ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน	กองช่าง
๔	ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง สาธารณะ หมู่ที่ ๓ บ้านห้องสูง	เพื่อให้การใช้รถใช้ถนน ของประชาชนในเวลา การคืนมีความสะดวก	ขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะหมู่ที่ ๓ บ้านห้องสูง ซอยคุ้ม ปาอินทร์	-	-	-	-	๕๐,๐๐๐	จำนวนสายทาง ที่มีไฟฟ้า สาธารณะ	มีแสงสว่างอย่างทั่วถึง ป้องกันและลด อุบัติเหตุ และสร้าง	กองช่าง

	ชอยคัมปาอินทร์ (บ้านนาย รัช เย็นคต)	และปลอดภัย	(บ้านนายรัชเย็นคต)						เพิ่มขึ้น	ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน	
๕	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ชอยข้างบ้านนายจงจรูญ มะโนคำ หมู่ที่ ๔ บ้านคุ่ม	เพื่อให้การใช้รถใช้ ถนนของประชาชนใน เวลาการคืนมีความ สะดวกและปลอดภัย	ขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะชอย ข้างบ้านนายจง จรูญ มะโนคำ หมู่ที่ ๔ บ้านคุ่ม	-	-	-	-	๕๐,๐๐๐	จำนวนสายทาง ที่มีไฟฟ้า สาธารณะ เพิ่มขึ้น	มีแสงสว่างอย่างทั่วถึง ป้องกันและลด อุบัติเหตุ และสร้าง ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน	กองช่าง
๖	ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง สาธารณะ ชอยหลัง วัดดอนไชย หมู่ที่ ๔ บ้านคุ่ม	เพื่อให้การใช้รถใช้ ถนนของประชาชนใน เวลาการคืนมีความ สะดวกและปลอดภัย	ขยายเขตไฟฟ้า ส่องสว่าง สาธารณะ ชอย หลังวัดดอนไชย หมู่ที่ ๔ บ้านคุ่ม	-	-	-	-	๕๐,๐๐๐	จำนวนสายทาง ที่มีไฟฟ้า สาธารณะ เพิ่มขึ้น	ประชาชนในความ ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน	กองช่าง
๗	ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง สาธารณะ หมู่ที่ ๔บ้านคุ่ม หน้าบ้านนายน้อม ป่องบู	เพื่อให้การใช้รถใช้ ถนนของประชาชนใน เวลาการคืนมีความ สะดวกและปลอดภัย	ขยายเขตไฟฟ้า ส่องสว่าง สาธารณะ หมู่ที่ ๔ บ้านคุ่ม หน้าบ้านนาย น้อม ป่องบู	-	-	-	-	๗๐,๐๐๐	จำนวนสายทาง ที่มีไฟฟ้า สาธารณะ เพิ่มขึ้น	ประชาชนในความ ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน	กองช่าง
๘	ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง สาธารณะ หมู่ที่ ๔บ้านคุ่ม บ้านนายเทียน อ่อนพรม ถึงสามแยกป่าชุมชน	เพื่อให้การใช้รถใช้ ถนนของประชาชนใน เวลาการคืนมีความ สะดวกและปลอดภัย	ขยายเขตไฟฟ้า ส่องสว่าง สาธารณะ หมู่ที่ ๔ บ้านคุ่ม บ้านนายเทียน	-	-	-	-	๗๐,๐๐๐	จำนวนสายทาง ที่มีไฟฟ้า สาธารณะ เพิ่มขึ้น	ประชาชนในความ ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน	กองช่าง

			อ่อนพรหม ถึง สามแยกป่า ชุมชน								
๙	ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง สาธารณะ หมู่ที่ ๔ บ้านคุ้ม ซอยบ้านนายรุณ บัวสุข	เพื่อให้การใช้รถใช้ถนน ของประชาชนในเวลา การคืนมีความสะดวก และปลอดภัย	ขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะ หมู่ที่ ๔ บ้านคุ้ม ซอยบ้านนายรุณ บัวสุข	-	-	-	-	๕๐,๐๐๐	จำนวนสายทาง ที่มีไฟฟ้า สาธารณะ เพิ่มขึ้น	มีแสงสว่างอย่างทั่วถึง ป้องกันและลด อุบัติเหตุ และสร้าง ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน	กองช่าง
๑๐	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ พร้อมติดตั้งโคมไฟส่อง สว่าง ซอยบ้านนางหิง เกตุขิบบ หมู่ที่ ๕ ตำบล ชัยชุมพล	เพื่อให้การคมนาคมใน เวลากลางคืนมีความ สะดวก และปลอดภัย	ขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะ พร้อมติดตั้งโคม ไฟส่องสว่าง หมู่ที่ ๕ บ้านนา ทะเล ซอยบ้าน นางหิง เกตุขิบบ	-	-	-	-	๕๐,๐๐๐	จำนวนสายทาง ที่มีไฟฟ้า สาธารณะ เพิ่มขึ้น	ประชาชนที่สัญจรไป- มาในเวลากลางคืนมี ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน	กองช่าง
๑๑	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ พร้อมติดตั้งโคมไฟส่อง สว่าง ซอยบ้านนางแก้ว อินมา หมู่ที่ ๕ ตำบลชัยชุมพล	เพื่อให้การคมนาคมใน เวลากลางคืนมีความ สะดวก และปลอดภัย	ขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะ พร้อมติดตั้งโคม ไฟส่องสว่าง หมู่ที่ ๕ บ้านนาทะเล ซอยบ้านนาง แก้ว อินมา	-	-	-	-	๕๐,๐๐๐	จำนวนสายทาง ที่มีไฟฟ้า สาธารณะ เพิ่มขึ้น	ประชาชนที่สัญจรไป- มาในเวลากลางคืนมี ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน	กองช่าง

๑๒	ขยายเขตไฟฟ้าไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ สายในดงนาทะเล หมู่ที่ ๕	เพื่อให้การใช้รถใช้ถนนของประชาชนในเวลากลางคืนมีความสะดวกและปลอดภัย	ขยายเขตไฟฟ้าไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ สายในดงนาทะเล หมู่ที่ ๕	-	-	-	-	๗๐,๐๐๐	จำนวนสายทางที่มีไฟฟ้าสาธารณะเพิ่มขึ้น	ประชาชนในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง
๑๓	ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะส่องสว่าง หมู่ที่ ๕ ซอยบ้านนายช่วย แก้วเปี้ย	เพื่อให้การใช้รถใช้ถนนของประชาชนในเวลากลางคืนมีความสะดวกและปลอดภัย	ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะส่องสว่าง หมู่ที่ ๕ ซอยบ้านนายช่วย แก้วเปี้ย	-	-	-	-	๕๐,๐๐๐	จำนวนสายทางที่มีไฟฟ้าสาธารณะเพิ่มขึ้น	ประชาชนในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง
๑๔	ขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะสายชำป่าหวาย-นาทะเล	เพื่อให้การใช้รถใช้ถนนของประชาชนในเวลากลางคืนมีความสะดวกและปลอดภัย	ขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะสายชำป่าหวาย-นาทะเล	-	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	จำนวนสายทางที่มีไฟฟ้าสาธารณะเพิ่มขึ้น	ประชาชนในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง
๑๕	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะซอยร้านแสงระวี การเกษตร ถึงบ้านนายคำรังสรรค์ หมู่ที่ ๖ บ้านชำป่าหวาย	เพื่อให้การใช้รถใช้ถนนของประชาชนในเวลากลางคืนมีความสะดวกและปลอดภัย	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ซอยร้านแสงระวี การเกษตร ถึงบ้านนายคำรังสรรค์ หมู่ที่ ๖ บ้านชำป่าหวาย	-	-	-	-	๓๐๐,๐๐๐	จำนวนสายทางที่มีไฟฟ้าสาธารณะเพิ่มขึ้น	ประชาชนในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง

๑๖	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ซอยปั้นเตา หมู่ที่ ๖ บ้าน ชำป่าหวาย	เพื่อให้การใช้รถใช้ ถนนของประชาชนใน เวลาการคืนมีความ สะดวกและปลอดภัย	ขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะซอย ปั้นเตา หมู่ที่ ๖ บ้านชำป่าหวาย	-	-	-	-	๓๐๐,๐๐๐	จำนวนสายทาง ที่มีไฟฟ้า สาธารณะ เพิ่มขึ้น	ประชาชนในความ ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน	กองช่าง
๑๗	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ซอยเกาะน้อย หมู่ที่ ๖ บ้านชำป่าหวาย	เพื่อให้การใช้รถใช้ ถนนของประชาชนใน เวลาการคืนมีความ สะดวกและปลอดภัย	ขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะซอย เกาะน้อย หมู่ที่ ๖ บ้านชำป่าหวาย	-	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	จำนวนสายทาง ที่มีไฟฟ้า สาธารณะ เพิ่มขึ้น	ประชาชนในความ ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน	กองช่าง
๑๘	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ซอยประปาใหม่ หมู่ที่ ๖ บ้านชำป่าหวาย	เพื่อให้การใช้รถใช้ถนน ของประชาชนในเวลา การคืนมีความสะดวก และปลอดภัย	ขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะซอย ประปาใหม่ หมู่ที่ ๖ บ้านชำป่าหวาย	-	-	-	-	๕๐,๐๐๐	จำนวนสายทาง ที่มีไฟฟ้า สาธารณะ เพิ่มขึ้น	ประชาชนในความ ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน	กองช่าง
๑๙	ขยายเขตไฟฟ้า พร้อม ติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่าง ซอยบ้านนางสาวปนัดดา จิตพินิจหมู่ที่ ๗ บ้านห้วยมุ่น	เพื่อให้การใช้รถใช้ถนน ของประชาชนในเวลา การคืนมีความสะดวก และปลอดภัย	ขยายเขตไฟฟ้า พร้อมติดตั้งโคม ไฟฟ้าส่องสว่าง ซอยบ้านนางสาว ปนัดดา จิตพินิจ	-	-	-	-	๕๐,๐๐๐	จำนวนสายทาง ที่มีไฟฟ้า สาธารณะ เพิ่มขึ้น	ประชาชนในความ ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน	กองช่าง
๒๐	ขยายเขตไฟฟ้า พร้อมติดตั้ง โคมไฟฟ้าส่องสว่าง สาธารณะ หมู่ที่ ๗ บ้าน ห้วยมุ่น ซอยบ้านนาย บุญเพ็ง แสนสิทธิ์	เพื่อให้การใช้รถใช้ถนน ของประชาชนในเวลา การคืนมีความสะดวก และปลอดภัย	ขยายเขตไฟฟ้า พร้อมติดตั้งโคม ไฟฟ้าส่องสว่าง สาธารณะหมู่ที่ ๗ บ้านห้วยมุ่น ซอย	-	-	-	-	๕๐,๐๐๐	จำนวนสายทาง ที่มีไฟฟ้า สาธารณะ เพิ่มขึ้น	ประชาชนในความ ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน	กองช่าง

			บ้านนายบุญเพ็ง แสนสิทธิ์								
๒๑	ขยายเตไฟฟ้า พร้อมติดตั้ง คอมไฟฟ้าส่องสว่าง สาธารณะ หมู่ที่ ๗ บ้านห้วยมุ่น ซอยบ้าน นายหลาด กรุดไคร้	เพื่อให้การใช้รถใช้ถนน ของประชาชนในเวลา การคืนมีความสะดวก และปลอดภัย	ติดตั้งคอมไฟฟ้า ส่องสว่าง สาธารณะ หมู่ที่ ๗ บ้านห้วย มุ่น ซอยบ้านนาย หลาด กรุดไคร้	-	-	-	-	๕๐,๐๐๐	จำนวนสายทาง ที่มีไฟฟ้า สาธารณะ เพิ่มขึ้น	ประชาชนในความ ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน	กองช่าง
๒๒	ขยายเตไฟฟ้า พร้อมติดตั้ง คอมไฟฟ้าส่องสว่าง สาธารณะ หมู่ที่ ๗ บ้านห้วยมุ่น ซอยบ้าน นายจำรัส สารภี	เพื่อให้การใช้รถใช้ถนน ของประชาชนในเวลา การคืนมีความสะดวก และปลอดภัย	ติดตั้งคอมไฟฟ้า ส่องสว่าง สาธารณะ หมู่ที่ ๗ บ้านห้วย มุ่น ซอยบ้านนาย จำรัส สารภี	-	-	-	-	๕๐,๐๐๐	จำนวนสายทาง ที่มีไฟฟ้า สาธารณะ เพิ่มขึ้น	ประชาชนในความ ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน	กองช่าง
๒๓	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ พร้อมติดตั้งคอมไฟฟ้าส่อง สว่าง หมู่ที่ ๙ บ้านน้ำ ใสใต้ สายเลียบบคลองแม่ ปร่อง	เพื่อให้การใช้รถใช้ถนน ของประชาชนในเวลา การคืนมีความสะดวก และปลอดภัย	ขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะพร้อม ติดตั้งคอมไฟฟ้า ส่องสว่าง หมู่ที่ ๙ บ้านน้ำใสใต้ สายเลียบบคลอง แม่ปร่อง	-	-	-	-	๕๐,๐๐๐	จำนวนสายทาง ที่มีไฟฟ้า สาธารณะ เพิ่มขึ้น	ประชาชนในความ ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน	กองช่าง
๒๔	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ เลียบบคลองแม่ปร่อง หมู่ที่ ๒ ตำบลชัยชุมพล	เพื่อให้การใช้รถใช้ ถนนของประชาชนใน เวลาการคืนมีความ สะดวกและปลอดภัย	ขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะเลียบบ คลองแม่ปร่อง หมู่ที่ ๒	-	-	-	-	๕๐,๐๐๐	จำนวนสายทาง ที่มีไฟฟ้า สาธารณะ	ประชาชนในความ ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน	กองช่าง

			ต.ชัยภูมิพล						เพิ่มขึ้น		
๒๕	ขยายเขตไฟฟ้าแรงดันต่ำ บ้านห้องสูง(หน้าโรงเรียน วัดห้องสูง) ม.๓ ต.ชัยภูมิพล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์	เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดห้องสูง มีไฟฟ้าใช้สำหรับการจัดการเรียน การสอน	ขยายเขตไฟฟ้าแรงดันต่ำบ้านห้องสูง(หน้าโรงเรียนวัดห้องสูง) ม.๓ ต.ชัยภูมิพล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ ปีกเสาคอนกรีต ขนาด ๘ เมตร จำนวน ๑ ต้น ระยะทาง ประมาณ ๘๐ เมตร	-	-	-	-	๑๐,๖๗๓	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดห้องสูง มีไฟฟ้าใช้	เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดห้องสูง มีไฟฟ้าใช้สำหรับการจัดการเรียนการสอน	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
	รวม.....๒๕.....โครงการ	-	-	-	-	-	-	๑,๙๗๐,๖๗๓	-	-	-

๔. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๔.๙ แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวภายในที่ทำการ อบต.ชัยชุมพล	๑.เพื่อก่อสร้างหอกระจายข่าวภายในที่ทำการ อบต.ชัยชุมพล ๒.เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูล	ก่อสร้างภายในที่ทำการ อบต. ชัยชุมพล	-	-	-	-	๓๕,๐๐๐	ประชาชน ข้อมูลข่าวสาร อย่างทั่วถึง	ประชาชนได้รับทราบ ข้อมูลข่าวสารอย่าง ทั่วถึง	สำนักปลัด
๒	ก่อสร้างรั้วด้านข้างสำนักงาน อบต.ชัยชุมพล	เพื่อความปลอดภัยของสถานที่ราชการรวมทั้งวัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้ในราชการ อบต.ชัยชุมพล	ก่อสร้างรั้วกำแพง คสล. สูง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๗.๐๐ เมตร (ฝั่งทิศตะวันตกและทิศเหนือ)	-	-	-	๕๔๐,๐๐๓ (๑๗๒ เมตร)	๑๔๐,๗๑๒ (๔๕ เมตร)	ร้อยละ ๘๐ ของความ ปลอดภัยของ ทรัพย์สินของ อบต.ชัยชุมพล	ที่ทำการ อบต. ชัย ชุมพล มีความ ปลอดภัยจากการลัก ขโมย	กองช่าง
๓	ก่อสร้างโรงจอดรถจักรยานยนต์	เพื่อเป็นที่จอดรถของประชาชนผู้มาติดต่อราชการ	โรงจอดรถ ค.ส.ล. ขนาด ๖.๐๐x๙.๐๐ เมตร จำนวน ๒ ฝั่งภายในที่ทำการ อบต.ชัยชุมพล	-	-	-	-	๑๕๓,๕๐๐	รถจักรยานยนต์ จอดเป็น ระเบียบ เรียบร้อย	มีพื้นที่จอดรถแก่ ประชาชนผู้มาติดต่อ ราชการ	กองช่าง

๔	ก่อสร้างบ่อฝึงบอบขยะมูล ฝอยแบบประยุกต์	-เพื่อให้มีบ่อฝึงบอบขยะมูลฝอยแบบประยุกต์	- บ่อฝึงบอบขยะมูลฝอย ๑ บ่อ	-	-	-	-	๓๐๐,๐๐๐	-ไม่มีขยะมูลฝอยตกค้างในชุมชน	ขยะมูลฝอยถูกจัดการด้วยวิธีการฝึงบอบที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ	กองสาธารณสุข
๕	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านน้ำใส	๑.ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน ๒.เพื่อให้มีน้ำประปาที่มีคุณภาพสำหรับอุปโภคให้ประชาชน	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน เปลี่ยนท่อส่งน้ำ PVC และจัดซื้อซบเมิร์สสูบน้ำ	-	-	-	-	๓๕๐,๐๐๐	ครัวเรือนได้ใช้น้ำประปาเพิ่มขึ้น	ครัวเรือนหมู่บ้านน้ำใส หมู่ที่ ๑ มีน้ำประปาที่มีคุณภาพเหมาะสมสำหรับการอุปโภค	กองช่าง
๖	ก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.หมู่ที่ ๑ บ้านน้ำใส ซอยบ้านนายเงิน แก้วผงสุข	เพื่อระบายน้ำที่ท่วมขังถนน/บริเวณบ้านราษฎร	ก่อสร้างรางระบายน้ำคสล. หมู่ที่ ๑ บ้านน้ำใส ซอยบ้านนายเงิน แก้วผงสุข ขนาดกว้าง ๐.๒๔ ม. หนา ๐.๐๘ เมตร ลึกไม่น้อยกว่า ๐.๔๐ ม. ยาว ๗๐.๐๐ ม.	-	-	-	-	๑๒๖,๐๐๐	ระบายน้ำที่ท่วมขังได้	หมู่บ้านได้รับการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง
๗	ก่อสร้างถนนลูกรังตั้งแต่ต้นศรีถึงกลางทุ่ง หมู่ที่ ๑ บ้านน้ำใส	เพื่อในการสัญจรของประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัย	ถนนลูกรังกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๗๒๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร	-	-	-	-	๘๕,๐๐๐	การสัญจรไป-มา มีความสะดวกปลอดภัย	การสัญจรมีความสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

๘	ขยายถนน คสล. หมู่ที่ ๑ ตั้งแต่บ้านนายเทพ บุญสวัสดิ์ ไปถึง หอประชุมอำเภอลับแล	เพื่อในการสัญจร ของประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัย	ขยายถนน คสล. (ด้านซ้าย) กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	-	-	-	-	๖๐,๐๐๐	การสัญจรไป-มา มีความสะดวก ปลอดภัย	การสัญจรมีความ สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๙	ปรับปรุงสายทาง อต.ถ. ๒๘-๐๐๓ แยกถนน อบจ.ต.๒๐๐๗-บ้านน้ำใส หมู่ที่ ๑ ตำบลชัยชุมพล อำเภอลับแล จังหวัด อุตรดิตถ์ (บริเวณหน้าศาล ปู่พญาแก้ว)	๑.เพื่อปรับปรุง ถนนที่ชำรุด ๒.เพื่อให้การเดินทางสัญจรของ ประชาชนมีความ สะดวกปลอดภัย	๑.วางท่อ คสล. เส้น ผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๙ ท่อน ๒.เทพื้นถนน คสล. ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	-	-	-	-	๓๕,๐๐๐	การเดินทาง สัญจรของ ประชาชนมีความ สะดวก ปลอดภัย	๑.มีถนนที่ดี มี มาตรฐานในการสัญจร ๒.การสัญจรสะดวก ปลอดภัย	กองช่าง
๑๐	ขุดขยายสระเก็บน้ำ สาธารณประโยชน์ บ้านน้ำใส หมู่ที่ ๑	เพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บ น้ำใช้ในการทำ เกษตร	ขุดขยายสระเก็บน้ำ สาธารณประโยชน์บ้าน น้ำใส หมู่ที่ ๑ ขนาด กว้าง ๑๒๐ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๙ เมตร หรือมีปริมาณ ดินที่ขุดไม่น้อยกว่า ๑๓,๕๐๐ ลบ.ม.	-	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	พื้นที่เก็บน้ำ เพิ่มขึ้น	ประชาชนมีน้ำเพื่อใช้ ในการเกษตรเพิ่มขึ้น	กองช่าง
๑๑	ก่อสร้างลานตากผลผลิตทางการเกษตร หมู่ที่ ๒ บ้านต้นขาม	๑.ก่อสร้างลาน ตากผลผลิต ทาง การเกษตร ๒.เพื่อให้มี สถานที่สำหรับ ตากผลผลิต	ลานตากผลผลิต ทาง การเกษตร หมู่ที่ ๒ บ้านต้นขาม ขนาดกว้าง ๒๐.๐๐ เมตร ยาว ๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕	-	-	-	-	๓๐๐,๐๐๐	ผลผลิต การเกษตรมีที่ ตาก	ผลผลิตทางการเกษตร มีสถานที่ตาก สามารถ ขายผลผลิตได้ราคาดี ขึ้น และเก็บผลผลิต เพื่อทำเมล็ดพันธุ์ที่มี	กองช่าง

		ทางการเกษตร ให้กับประชาชน	เมตร							คุณภาพ	
๑๒	ก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล. กั้นลำคลองแม่พร่อง จุดรอยต่อบริเวณหมู่ที่ ๒ กับหมู่ที่ ๘ ต.ชัยจุมพล	เพื่อกักเก็บน้ำไว้ ใช้ในการเกษตร ในฤดูแล้ง	ก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล. กั้นลำคลองแม่พร่อง จุด รอยต่อบริเวณหมู่ที่ ๒ กับหมู่ที่ ๘ ความยาว ฝาย ๓๐.๐๐ เมตร	-	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	เก็บกักน้ำไว้ ใช้ได้	เกษตรกรมีใช้สำหรับ ปลูกพืชในฤดูแล้ง	กองช่าง
๑๓	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ ๒ บ้านต้นขาม จากบ้านนางประสิทธิ์ ถึงลำคลองแม่พร่อง	๑.ก่อสร้างราง ระบายน้ำ คสล. ๒.เพื่อระบายน้ำ ที่ท่วมขังถนน หรือบริเวณบ้าน ของประชาชน	ก่อสร้างรางระบาย น้ำ คสล. หมู่ที่ ๒ บ้านต้นขาม เริ่มจาก บ้านนางประสิทธิ์ ถึงลำคลองแม่พร่อง ความยาว ๓๕.๐๐ เมตร กว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ ม.	-	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	ระบายน้ำที่ท่วม ขังได้	ไม่มีปัญหาน้ำท่วมขัง บริเวณถนนที่ใช้สัญจร ไป-มา	กองช่าง
๑๔	ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อ การเกษตร หมู่ที่ ๒ บ้านต้นขาม	เพื่อให้มีแหล่งน้ำ สำหรับทำ การเกษตรแก้ไข การขาดแคลนน้ำ ในฤดูแล้ง	ขุดเจาะบ่อบาดาล เพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๒ บ้านต้นขาม บ่อ บาดาลมีขนาดเส้น ผ่านศูนย์กลาง ๔ นิ้ว ลึก ๔๒.๐๐ เมตร	-	-	-	-	๑๕๐,๐๐๐	มีแหล่งน้ำ เพิ่มขึ้น	ประชาชนมีน้ำใช้ใน การทำการเกษตรที่ เพียงพอมีคุณภาพชีวิต ที่ดีขึ้น	กองช่าง

๑๕	ปรับปรุงถนนลูกรังสายทุ่งนาป่า ซอยนาต้นม่วง หมู่ที่ ๒ บ้านต้นขาม	เพื่อในการสัญจรของประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัย	ปรับปรุงถนนลูกรัง กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๘๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร	-	-	-	-	๗๕,๐๐๐	การสัญจรไป-มา มีความสะดวก ปลอดภัย	การสัญจรมีความสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๑๖	เรียงหินลำเหมืองสายคลองควาย หมู่ที่ ๒ บ้านต้นขาม	เพื่อป้องกันตลิ่งพัง	เรียงหินลำเหมืองสายคลองควาย หมู่ที่ ๒ บ้านต้นขาม ทั้ง ๒ ข้าง ขนาดกว้าง ๒.๐๐ เมตร ลึก ๒.๐๐ เมตร ยาว ๔๖๐.๐๐ เมตร	-	-	-	๓๒๕,๐๐๐ (๒๓๐ ม.)	๓๒๕,๐๐๐ (๒๓๐ ม.)	ป้องกันตลิ่งพังได้	คลองไม่ตื้นเขินจากการพังของตลิ่ง และน้ำไหลออกหมู่บ้านได้สะดวก	กองช่าง
๑๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหัวหนอง ย่านาง หมู่ที่ ๒ ตำบลชัยชุมพล	๑.ก่อสร้างถนนคสล. ๒. เพื่อให้การสัญจรไป-มา มีความสะดวก ปลอดภัย	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหัวหนอง ย่านาง หมู่ที่ ๒ ตำบลชัยชุมพล เริ่มจาก อู่มงคลเซอร์วิส ถึงที่นายนายต่าย อินทมินทร์ ขนาด กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	-	-	-	-	๔๖๐,๐๐๐	การสัญจรไป-มา มีความสะดวก ปลอดภัย	๑.มีถนนที่ดี มีมาตรฐานในการสัญจร ๒.การสัญจรสะดวก ปลอดภัย	กองช่าง

๑๘	ก่อสร้างฝายเก็บกักน้ำ คลองกลางบ้าน หมู่ที่ ๓	เพื่อกักเก็บน้ำให้ เกษตรกร เพาะปลูกพืช มี รายได้ในช่วงฤดู แล้ง	ก่อสร้างฝายเก็บกัก น้ำ คลองกลางบ้าน ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร สูง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๕.๐๐ เมตร	-	-	-	-	๑๓๐,๐๐๐	กักเก็บน้ำไว้ใช้ ทำการเกษตร และ กิจกรรม อื่น ๆ ได้มาก ขึ้น	เกษตรกรมีรายได้เพิ่ม จากการทำการเกษตร	กองช่าง
๑๙	วางท่อ คสล. หมู่ที่ ๓ บ้านห้องสูง	๑.วางท่อระบาย น้ำ คสล. ๒.เพื่อระบายน้ำ ที่ท่วมขังในฤดู ฝน	วางท่อ คสล. หมู่ที่ ๓ บ้านห้องสูง <u>จุดที่ ๑</u> บ้านนาย เหม็น เพื่องมณี <u>จุดที่ ๒</u> บ้านนายวาง มะตัน	-	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	ระบายน้ำที่ท่วม ขังได้	๑.ในฤดูฝนประชาชน สัญจร-ไปมา ได้ สะดวก ๒.แก้ไขปัญหาน้ำท่วม ขัง	กองช่าง
๒๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก คุ่มบัวแก้ว หมู่ที่ ๓ บ้านห้องสูง	๑.ก่อสร้างถนน คสล.๒. เพื่อให้ การสัญจรไปมา มีความสะดวก ปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก คุ่มบัวแก้ว หมู่ที่ ๓ บ้านห้องสูง ซอยบ้าน นายวิทย์ อินชวด ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	-	-	-	-	๒๔๐,๐๐๐	การสัญจรไป- มา มีความ สะดวก ปลอดภัย	๑.มีถนนที่ดี มี มาตรฐานในการสัญจร ๒.การสัญจรสะดวก ปลอดภัย	กองช่าง

๒๑	ก่อสร้างถนน คสล.ซอย บ้านนายอมรศักดิ์ ทองภู หมู่ที่ ๓ บ้านห้องสูง	เพื่อในการสัญจร ของประชาชนมี ความสะดวกและ ปลอดภัย	ถนน คสล. ซอยบ้าน นายอมรศักดิ์ ทองภู ถนน คสล. กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๙๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	-	-	-	-	๑๔๘,๐๐๐	การสัญจรไป- มา มีความ สะดวก ปลอดภัย	การสัญจรมีความ สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๒๒	ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อ การเกษตร หมู่ที่ ๓ บ้านห้องสูง	เพื่อให้มีแหล่งน้ำ สำหรับทำ การเกษตรแก้ไข การขาดแคลนน้ำ ในฤดูแล้ง	ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อ การเกษตรขนาดเส้น ผ่านศูนย์กลางท่อ ๔ นิ้ว ลึก ๔๒.๕๐ เมตร จำนวน ๓ บ่อ	-	-	-	-	๒๐๔,๐๐๐	มีแหล่งน้ำเพื่อ การเกษตร เพิ่มขึ้น	ประชาชนมีน้ำใช้ใน การทำเกษตรที่ เพียงพอมีคุณภาพชีวิต ที่ดีขึ้น	กองช่าง
๒๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก คุ่มพ่อหลวง ซอยบ้านนางนำ ใจเปี้ย หมู่ที่ ๓ บ้านห้องสูง	๑.ก่อสร้างถนน คสล. ๒. เพื่อให้การ สัญจรไป-มา มี ความสะดวก ปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก คุ่มพ่อหลวง ซอย บ้านนางนำ ใจเปี้ย หมู่ที่ ๓ บ้านห้องสูง ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	-	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	การสัญจรไป- มา มีความ สะดวก ปลอดภัย	๑.มีถนนที่ดี มี มาตรฐานในการสัญจร ๒.การสัญจรสะดวก ปลอดภัย	กองช่าง
๒๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก คุ่มคำอ้าย ซอยบ้านนางซิด แยมอัน หมู่ที่ ๓ บ้านห้องสูง	๑.ก่อสร้างถนน คสล. ๒. เพื่อให้การ สัญจรไป-มา มี ความสะดวก	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก คุ่มคำอ้าย ซอยบ้าน นางซิด แยมอัน หมู่ที่ ๓ บ้านห้องสูง	-	-	-	-	๗๐,๐๐๐	การสัญจรไป- มา มีความ สะดวก ปลอดภัย	๑.มีถนนที่ดี มี มาตรฐานในการสัญจร ๒.การสัญจรสะดวก ปลอดภัย	กองช่าง

		ปลอดภัย	ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร								
๒๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คุ่มป่าอินทร์ ซอยบ้านนายมี คำสี หมู่ที่ ๓ บ้านห้องสูง	๑.ก่อสร้างถนนคสล. ๒. เพื่อให้การสัญจรไป-มา มีความสะดวก ปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คุ่มป่าอินทร์ ซอยบ้านนายมี คำสี หมู่ที่ ๓ บ้านห้องสูง ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	-	-	-	-	๗๐,๐๐๐	การสัญจรไป-มา มีความสะดวก ปลอดภัย	๑.มีถนนที่ดี มีมาตรฐานในการสัญจร ๒.การสัญจรสะดวก ปลอดภัย	กองช่าง
๒๖	ขยายเขตเสียงตามสาย รอบหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านคุ่ม	๑.เพื่อขยายเขตเสียงตามสาย รอบหมู่บ้าน ๒.เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง	ขยายเขตเสียงตามสายรอบหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านคุ่ม จำนวน ๒ จุด(ตามแบบและประมาณการ กองช่าง อบต.ชัยภูมิพล)	-	-	-	-	๑๕๐,๐๐๐	ประชาชนหมู่ที่ ๔ รับทราบข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง	ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง	สำนักปลัด
๒๗	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๔ บ้านคุ่ม ซอยบ้านนายคำ จินันท์กุล	เพื่อในการสัญจรของประชาชนมีความสะดวกและ	ถนน คสล. หมู่ที่ ๔ บ้านคุ่ม ซอยบ้านนายคำ จินันท์กุล	-	-	-	-	๓๕๘,๐๐๐	การสัญจรไป-มา มีความสะดวก	การสัญจรมีความสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

		ปลอดภัย	จำนวน ๒ จุด จุดที่ ๑ ถนน คสล. ก กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร จุดที่ ๒ ถนน คสล. กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร						ปลอดภัย		
๒๘	เจาะบ่อบาดาลเสริมระบบ ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านคุ้ม	เพื่อให้มีแหล่งน้ำ สำหรับเสริมระบบ ประปาหมู่บ้านให้ เพียงพอสำหรับ แจกจ่ายให้ ประชาชน	เจาะบ่อบาดาล ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ ๖ นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า ๖๕.๐๐ เมตร จำนวน ๑ บ่อ พร้อม ซัมเมอร์ส ๑ ตัว	-	-	-	-	๒๔๒,๐๐๐	มีแหล่งน้ำ เพิ่มขึ้น	ประชาชนมีน้ำ อุปโภค-บริโภคที่ เพียงพอ	กองช่าง
๒๙	ก่อสร้างวางระบายน้ำ หมู่ที่ ๔ บ้านคุ้ม ซอยบ้าน นายจักริน ทิพย์คำ	๑.ก่อสร้างวาง ระบายน้ำ คสล. ๒.เพื่อระบายน้ำ ที่ท่วมขังถนน หรือบริเวณบ้าน ของประชาชน	ก่อสร้างวางระบาย น้ำ หมู่ที่ ๔ บ้าน คุ้มซอยบ้านนาย จักริน ทิพย์คำ วาง ระบายน้ำยาว ๓๐.๐๐ เมตร กว้าง ๐.๒๔ เมตร ลึก เฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร	-	-	-	-	๗๐,๐๐๐	ระบายน้ำที่ท่วม ขังได้	ไม่มีปัญหาน้ำท่วมขัง บริเวณถนนที่ใช้สัญจร ไป-มา	กองช่าง

๓๐	ก่อสร้างถนนลูกรัง ท่งน้ำ โทกลิ่งถ้ำปูปาน หมู่ที่ ๔ บ้านคุ่ม	เพื่อในการเดินทาง ไปยังพื้นที่ทำ การเกษตรของ ประชาชนมีความ สะดวกและ ปลอดภัย	ถนนลูกรังกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	-	-	-	-	๘๕,๐๐๐	การสัญจรไป- มา มีความ สะดวก ปลอดภัย	การสัญจรมีความ สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๓๑	ก่อสร้างลำเหมืองตาด คอนกรีต	เพื่อให้การ ระบายน้ำออก จากหมู่บ้านอย่าง มีประสิทธิภาพ	ลำเหมืองตาด คอนกรีต หมู่ที่ ๔ ตั้งแต่ศาลปู่พญาแก้ว ถึงบ้านนางกอบกุล เพ็ชรราษฎร์ ขนาด ปากกว้าง ๒.๐๐ม. ลึก ๑.๒๐ ม. หนา ๐.๐๘ ม. ยาว ๕๐๐.๐๐ ม.	-	-	-	-	๔๕๐,๐๐๐	การระบายน้ำ ได้ดี	การระบายน้ำออกจาก หมู่บ้านอย่างมี ประสิทธิภาพ	กองช่าง
๓๒	เปลี่ยนโคมไฟฟ้าส่องสว่าง สาธารณะ หมู่ที่ ๔ บ้านคุ่ม	เพื่อเปลี่ยนโคม ไฟฟ้าสาธารณะที่ ชำรุดให้ใช้การได้ดี ตามปกติ	โคมไฟฟ้าส่องสว่าง LED ขนาด ๕๐ วัตต์ จำนวน ๖๔ จุด สาธารณะถนนสาย หลัก หมู่ที่ ๔ บ้านคุ่ม	-	-	-	-	๓๕๐,๐๐๐	ไฟฟ้าส่องสว่าง ให้ความสว่าง ทุกจุด	ประชาชนในความ ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน	กองช่าง
๓๓	ก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ที่ ๕ บ้านนาทะเล	เพื่อกักเก็บน้ำไว้ ใช้ในการเกษตร ในฤดูแล้ง	ก่อสร้างฝายน้ำล้น ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร หมู่ที่ ๕ บ้าน นาทะเล บริเวณนา นางวิไลย์ ปลั่งเปลื้อง	-	-	-	-	๑๕๐,๐๐๐	เก็บกักน้ำไว้ ใช้ได้	เกษตรกรมีใช้สำหรับ ปลูกพืชในฤดูแล้ง	กองช่าง

			ทุ่งหนองพระเกี่ยว								
๓๔	ก่อสร้างฝายน้ำล้นหมู่ที่ ๕ บ้านนาทะเล	เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการเกษตรในฤดูแล้ง	ก่อสร้างฝายน้ำล้น ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร หมู่ที่ ๕ บ้านนาทะเล บริเวณที่นา นายเงินนาคพริก ทุ่งร้องสะบุง	-	-	-	-	๑๕๐,๐๐๐	เก็บกักน้ำไว้ใช้ได้	เกษตรกรมีใช้สำหรับปลูกพืชในฤดูแล้ง	กองช่าง
๓๕	ก่อสร้างฝายน้ำล้นหมู่ที่ ๕ บ้านนาทะเล	เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการเกษตรในฤดูแล้ง	ก่อสร้างฝายน้ำล้น ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร หมู่ที่ ๕ บ้านนาทะเล บริเวณที่นาทาง โสภา แก้วเปี้ย ทุ่งนาจะไต้	-	-	-	-	๑๕๐,๐๐๐	เก็บกักน้ำไว้ใช้ได้	เกษตรกรมีใช้สำหรับปลูกพืชในฤดูแล้ง	กองช่าง
๓๖	ก่อสร้างฝายน้ำล้นหมู่ที่ ๕ บ้านนาทะเล	เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการเกษตรในฤดูแล้ง	ก่อสร้างฝายน้ำล้น ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร หมู่ที่ ๕ บ้านนาทะเล บริเวณที่นา นายบุญเล็ก อ่อนวงษ์ ทุ่งวังต้นห้า	-	-	-	-	๑๕๐,๐๐๐	เก็บกักน้ำไว้ใช้ได้	เกษตรกรมีใช้สำหรับปลูกพืชในฤดูแล้ง	กองช่าง
๓๗	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ถนนสาย ๒๐๐๔ บ้านคุ้ม-บ้านนา-ทะเล	เพื่อระบายน้ำที่ท่วมขังบริเวณถนน	รางระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง ๐.๒๔ เมตร ยาว ๑๔๐.๐๐	-	-	-	-	๒๘๐,๐๐๐	จำนวนรางระบายน้ำ คสล. ในตำบลเพิ่มขึ้น	ประชาชนสัญจรสะดวก ปลอดภัย	กองช่าง

	ตั้งแต่ร้านก๋วยเตี๋ยวนาง- อัสสรลำอังก์ ศรีทิพย์ ถึงปากซอยบ้านนายนิยม กุลท้วม หมู่ที่ ๕ บ้านนาทะเล		เมตร หนา ๐.๐๘ เมตร ลึกไม่น้อยกว่า ๐.๔๐ เมตร								
๓๘	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอยบ้านนางหรััด คำคุ่ม หมู่ที่ ๕ บ้านนาทะเล	เพื่อระบายน้ำที่ ท่วมขังบริเวณ ถนน	รางระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง ๐.๒๔ เมตร ยาว ๔๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๘ เมตร ลึกไม่น้อยกว่า ๐.๔๐ เมตร	-	-	-	-	๑๑๓,๙๕๐	จำนวนราง ระบายน้ำ คสล. ในตำบลเพิ่มขึ้น	ประชาชนสัญจร สะดวก ปลอกภัย	กองช่าง
๓๙	ก่อสร้างท่อกระจายข่าว ประจำหมู่บ้านชำป่า หวาย หมู่ที่ ๖	๑.เพื่อก่อสร้าง ท่อกระจายข่าว ภายในหมู่บ้าน ๒.เพื่อให้ ประชาชนได้รับ ทราบข้อมูล ข่าวสารอย่าง ทั่วถึง	ก่อสร้างท่อกระจาย ข่าวประจำหมู่บ้าน ชำป่าหวาย หมู่ที่ ๖	-	-	-	-	๑๕๐,๐๐๐	ประชาชนหมู่ที่ ๖รับทราบ ข้อมูลข่าวสาร อย่างทั่วถึง	ประชาชนได้รับทราบ ข้อมูลข่าวสารอย่าง ทั่วถึง	สำนักปลัด
๔๐	ก่อสร้างฝายน้ำล้น ห้วย พญาใจ หมู่ที่ ๖ บ้านชำ ป่าหวาย	เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ ในฤดูแล้ง	ฝายน้ำล้นห้วยพญาใจ บริเวณที่นายบุญนาค การุญประชา ขนาดคั่น กว้าง ๔.๐๐ เมตร คั่น ทางสูง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๑๔.๐๐ เมตร	-	-	-	-	๑๘๐,๐๐๐	เก็บกักน้ำไว้ ใช้ได้	เกษตรกรมีน้ำใช้ใน การปลูกพืชในฤดูแล้ง	กองช่าง

๔๑	ก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำ ห้วยทราย หมู่ที่ ๖ บ้านชำป่าห้วย	เพื่อกักเก็บน้ำให้ เกษตรกร เพาะปลูกพืช มี รายได้ในช่วงฤดู แล้ง	ฝายกักเก็บน้ำ ขนาด กว้าง ๓.๐๐เมตร สูง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๖.๐๐เมตร	-	-	-	-	๑๕๐,๐๐๐	กักเก็บน้ำไว้ได้	เกษตรกรมีรายได้เพิ่ม จากการทำการเกษตร	กองช่าง
๔๒	ก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำ ห้วยเคาะ หมู่ที่ ๖ บ้านชำป่าห้วย	เพื่อกักเก็บน้ำให้ เกษตรกร เพาะปลูกพืช มี รายได้ในช่วงฤดู แล้ง	ฝายกักเก็บน้ำ ขนาด กว้าง ๓.๐๐เมตร สูง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๖.๐๐เมตร	-	-	-	-	๑๕๐,๐๐๐	กักเก็บน้ำไว้ได้	เกษตรกรมีรายได้เพิ่ม จากการทำการเกษตร	กองช่าง
๔๓	ก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำ ห้วยลาด หมู่ที่ ๖ บ้านชำป่าห้วย	เพื่อกักเก็บน้ำให้ เกษตรกร เพาะปลูกพืช มี รายได้ในช่วงฤดู แล้ง	ฝายกักเก็บน้ำ ขนาด กว้าง ๓.๐๐เมตร สูง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๖.๐๐เมตร	-	-	-	-	๑๕๐,๐๐๐	กักเก็บน้ำไว้ได้	เกษตรกรมีรายได้เพิ่ม จากการทำการเกษตร	กองช่าง
๔๔	เปลี่ยนสวิตปิด-เปิด ไฟฟ้า สาธารณะ หมู่ที่ ๖	เพื่อเปลี่ยนสวิ ตปิด-เปิด ไฟฟ้า สาธารณะให้เป็น แบบเปิด-ปิด อัตโนมัติโดย แสงอาทิตย์	เปลี่ยนสวิตปิด-เปิด ไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๖	-	-	-	-	๓๐,๐๐๐	มีความ ปลอดภัยในการ เปิด-ปิด สวิต ไฟฟ้า	ไฟฟ้าสาธารณะถูก เปิด-ปิด อัตโนมัติโดย แสงอาทิตย์ ทำให้ไม่มี ปัญหาการลืมนัดไฟ	กองช่าง
๔๕	เปลี่ยนหลอดไฟฟ้า สาธารณะ หมู่ที่ ๖	เพื่อเปลี่ยนโคม ไฟฟ้าสาธารณะที่	เปลี่ยนโคมไฟฟ้าส่อง สว่างสาธารณะเป็นโคม	-	-	-	-	๓๒๐,๐๐๐	มีความ ปลอดภัยในชีวิต	ประชาชนในความ ปลอดภัยในชีวิตและ	กองช่าง

		ชำระค่าใช้จ่ายได้ตามปกติ	ไฟฟ้า LED ขนาด ๕๐ วัตต์ หมู่ที่ ๖ บ้านข้าป่า-หวาย จำนวน ๕๘ จุด						ดีและทรัพย์สินเพิ่มขึ้น	ทรัพย์สิน	
๔๖	ก่อสร้างถนน คสล.ซอย ครีวเกษตร หมู่ที่ ๖ บ้านข้าป่าหวาย	๑.ก่อสร้างถนน คสล.๒. เพื่อให้การสัญจรไปมา มีความสะดวกปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. ซอยครีวเกษตร หมู่ที่ ๖ บ้านข้าป่าหวาย ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	-	-	-	-	๓๒๐,๐๐๐	การสัญจรไป-มา มีความสะดวกปลอดภัย	๑.มีถนนที่ดี มีมาตรฐานในการสัญจร ๒.การสัญจรสะดวกปลอดภัย	กองช่าง
๔๗	ปรับปรุงสระเก็บน้ำ หมู่บ้านห้วยช้าง หมู่ที่ ๗	เพื่อขุดขยาย เพิ่มปริมาณในการเก็บน้ำ สำหรับใช้ในการเกษตร	ปรับปรุงสระเก็บน้ำ หมู่บ้านห้วยช้าง หมู่ที่ ๗ ตำบลชัยจุมพล โดยการขุดขยาย	-	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	มีพื้นที่กักเก็บน้ำเพิ่มขึ้น	เกษตรกรมีน้ำใช้ทำการเกษตรอย่างเพียงพอ	กองช่าง
๔๘	ก่อสร้างท่อกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านห้วยมุ่น	๑.เพื่อก่อสร้างท่อกระจายข่าวภายในหมู่บ้าน ๒.เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูล	ก่อสร้างท่อกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านห้วยมุ่น	-	-	-	-	๑๕๐,๐๐๐	ประชาชนหมู่ที่ ๗รับทราบข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง	ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง	สำนักปลัด
๔๙	ก่อสร้างรางระบายน้ำ	เพื่อระบายน้ำที่	รางระบายน้ำ คสล.	-	-	-	-	๒๖๐,๐๐๐	ระบายน้ำที่ท่วม	หมู่บ้านได้รับการแก้ไข	กองช่าง

	คสล. ซอยบ้านนางน้ำฝน พะเนตรรำ หมู่ที่ ๗ บ้านห้วยมุ่น	ท่วมขังถนน/ บริเวณบ้านราษฎร์	ซอยบ้านนางน้ำฝน พะเนตรรำ หมู่ที่ ๗ ขนาดกว้าง ๐.๒๔ เมตร ลึกไม่น้อยกว่า ๐.๔๐ เมตร หนา ๐.๐๘ เมตร ยาว ๑๓๐.๐๐ เมตร						ขังได้	ปัญหาน้ำท่วมขัง	
๕๐	ก่อสร้างถนน คสล. ซอย ข้างวัดร่มโพธิญาณ หมู่ที่ ๗ บ้านห้วยมุ่น	เพื่อในการสัญจร ของประชาชนมี ความสะดวกและ ปลอดภัย	ถนน คสล. ซอยข้างวัด ร่มโพธิญาณ หมู่ที่ ๗ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๖๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	-	-	-	-	๔๔๐,๐๐๐	การสัญจรไป- มา มีความ สะดวก ปลอดภัย	การสัญจรมีความ สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๕๑	เปลี่ยนโคมไฟฟ้าส่องสว่าง สาธารณะภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านห้วยมุ่น	เพื่อเปลี่ยนโคม ไฟฟ้าสาธารณะที่ ชำรุดให้ใช้ได้ดี ตามปกติ	เปลี่ยนโคมไฟฟ้าส่อง สว่างสาธารณะเป็นโคม LED ขนาด ๕๐ วัตต์ จำนวน ๓๙ จุด	-	-	-	-	๒๒๐,๐๐๐	มีความ ปลอดภัยในชีวิต ติและทรัพย์สิน เพิ่มขึ้น	ประชาชนในความ ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน	กองช่าง
๕๒	ก่อสร้างดาดลำเหมือง คสล. ทุ่งร่องยาง หมู่ที่ ๘	เพื่อให้การ ระบายน้ำออก จากหมู่บ้านอย่าง มีประสิทธิภาพ	ดาดลำเหมือง คสล. ทุ่งร่องยาง หมู่ที่ ๘ ขนาดปากกว้าง ๓.๐๐ ม. สูง ๑.๒๐	-	-	-	๔๕๐,๐๐๐ (๒๕๐ม.)	๔๕๐,๐๐๐ (๒๕๐ม.)	การระบายน้ำ ได้ดี	การระบายน้ำออกจาก หมู่บ้านอย่างมี ประสิทธิภาพ	กองช่าง

			ม. หนา ๐.๐๘ ม. ยาว ๕๐๐.๐๐ ม.								
๕๓	ขยายไหล่ทางถนน คสล, สายหน้าวัดม่อนนางเหลียว หมู่ที่ ๘	เพื่อในการสัญจร ของประชาชนมี ความสะดวกและ ปลอดภัย	ขยายไหล่ทางถนน คสล, สายหน้าวัดม่อน นางเหลียว หมู่ที่ ๘ ๑.ด้านซ้ายทางกว้าง ๐๕๐. เมตร ยาว ๒๔๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ๒.ด้านขวาทาง จำนวน ๒ ช่วง๒.๑ ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๔๗.๐๐ เมตร ๒.๒ ขนาด กว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	-	-	-	-	๑๓๕,๐๐๐	การสัญจรไป- มา มีความ สะดวก ปลอดภัย	การสัญจรมีความ สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๕๔	ก่อสร้างถนน คสล.ซอย บ้าน จำสับเอกอนันต์ ที จิ้วงาม หมู่ที่ ๘ บ้านร่อง ยาง	เพื่อในการสัญจร ของประชาชนมี ความสะดวกและ ปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล.ซอย บ้านจำสับเอกอนันต์ ทีจิ้วงาม หมู่ที่ ๘ บ้าน ร่องยาง ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (ตามแบบ และประมาณการกอง ช่าง อบต. ชัยจุมพล	-	-	-	-	๒๘๐,๐๐๐	การสัญจรไป- มา มีความ สะดวก ปลอดภัย	การสัญจรมีความ สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

๕๕	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.	เพื่อระบายน้ำที่ ท่วมขังถนน/ บริเวณบ้าน ราษฎร์	รางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๘ บ้านร่องยาง ซอยทานตะวันฝั่งทิศ เหนือ ขนาดกว้าง ๐.๒๔ ม. หนา ๐.๐๘ เมตร ลึกไม่น้อยกว่า ๐.๔๐ ม. ยาว ๗๗.๐๐ ม.	-	-	-	-	๑๓๘,๐๐๐	ระบายน้ำที่ท่วม ขังได้	หมู่บ้านได้รับการแก้ไข ปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง
๕๖	ขุดบ่อบาดาล หมู่ที่ ๙ บ้านน้ำใสใต้	๑.ขุดเจาะบ่อ บาดาล ๒.จัดหาแหล่งน้ำ สำหรับการอุปโภค ให้กับประชาชน	ขุดบ่อบาดาล ความลึก๑๐๐.๐๐ เมตร บริเวณพื้นที่ ระบบประปาหมู่บ้าน ขนาดใหญ่ที่สร้างใหม่	-	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	มีแหล่งน้ำ เพิ่มขึ้น		กองช่าง
๕๗	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๙ บ้านน้ำใสใต้ ซอยบ้านนาย สุรินทร์ รังสรรค์ ถึงฝายน้ำ ล้น (ต่อ)	เพื่อในการสัญจร ของประชาชนมี ความสะดวกและ ปลอดภัย	ถนน คสล. หมู่ที่ ๙ บ้านน้ำใสใต้ ซอยบ้าน นายสุรินทร์ รังสรรค์ ถึงฝายน้ำล้น (ต่อ) ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	-	-	-	-	๔๖๐,๐๐๐	การสัญจรไป- มา มีความ สะดวก ปลอดภัย	การสัญจรมีความ สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๕๘	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๙ บ้านน้ำใสใต้ จำนวน ๒ จุด	เพื่อระบายน้ำที่ ท่วมขังถนน/ บริเวณบ้านราษฎร์	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๙ บ้านน้ำใส ใต้ จำนวน ๒ จุด จุดที่ ๑ รางระบายน้ำ	-	-	-	-	๙๘,๐๐๐	ระบายน้ำที่ท่วม ขังได้	หมู่บ้านได้รับการแก้ไข ปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง

			คสล.บ้านนายเสก มูล แก้ว ขนาดกว้าง ๐.๒๔ เมตร ลึกไม่น้อยกว่า ๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๐๘ เมตร ยาว ๒๗.๐๐ เมตร จุดที่ ๒ รางระบายน้ำ คสล.บ้านน.ส.เตรียม น้อยใจ ขนาดกว้าง ๐.๒๔ เมตร ลึกไม่น้อย กว่า ๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๐๘ เมตร ยาว ๒๒.๐๐ ม.								
๕๙	ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อ การเกษตร หมู่ที่ ๑๐ บ้านป่าสัก	เพื่อให้มีแหล่งน้ำ สำหรับทำ การเกษตรแก้ไข การขาดแคลนน้ำ ในฤดูแล้ง	ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อ การเกษตรเส้นผ่าน ศูนย์กลางท่อ ๔ นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า ๔๒.๕๐ เมตร จำนวน ๒ บ่อ	-	-	-	-	๑๓๖,๐๐๐	มีแหล่งน้ำ เพิ่มขึ้น	ประชาชนมีน้ำใช้ใน การทำเกษตรที่ เพียงพอมีคุณภาพชีวิต ที่ดีขึ้น	กองช่าง
๖๐	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ซอยบ้านนายจรูญ อุ้นอารมณ (ฝั่งขวา) หมู่ ที่ ๑๐ บ้านป่าสัก	๑.ก่อสร้างราง ระบายน้ำ คสล. ๒.เพื่อระบายน้ำ ที่ท่วมขังถนน หรือบริเวณบ้าน	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ซอยบ้านนาย จรูญ อุ้นอารมณ (ฝั่งขวา) หมู่ที่ ๑๐ บ้านป่าสักยาว	-	-	-	-	๒๘๐,๐๐๐	ระบายน้ำที่ท่วม ขังได้	ไม่มีปัญหาน้ำท่วมขัง บริเวณถนนที่ใช้สัญจร ไป-มา	กองช่าง

		ของประชาชน	๑๒๐.๐๐ เมตร กว้าง ๐.๒๔ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร								
๖๑	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.จากบ้านนายอิน ด้วงอินทร์ (ฝั่งขวา) ถึง บ้านนายคำ ใจเปีย หมู่ ที่ ๑๐ บ้านป่าสัก	๑.ก่อสร้างราง ระบายน้ำ คสล. ๒.เพื่อระบายน้ำ ที่ท่วมขังถนน หรือบริเวณบ้าน ของประชาชน	ก่อสร้างรางระบาย น้ำ คสล.จากบ้าน นายอิน ด้วงอินทร์ (ฝั่งขวา) ถึงบ้านนาย คำ ใจเปีย หมู่ที่ ๑๐ บ้านป่าสัก ความยาว ๒๕๐.๐๐ เมตร กว้าง ๐.๒๔ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร	-	-	-	-	๕๘๐,๐๐๐	ระบายน้ำที่ท่วม ขังได้	ไม่มีปัญหาน้ำท่วมขัง บริเวณถนนที่ใช้สัญจร ไป-มา	กองช่าง
๖๒	เปลี่ยนโคมไฟฟาส่องสว่าง สาธารณะ หมู่ที่ ๑๐ บ้านป่าสัก	เพื่อเปลี่ยนโคม ไฟฟาส่องสว่างที่ ชำรุดให้ใช้การได้ดี ตามปกติ	เปลี่ยนโคมไฟฟาส่อง สว่างสาธารณะ หมู่ที่ ๑๐ บ้านป่าสัก_เป็น โคมหลอด LED_ขนาด ๕๐ วัตต์ จำนวน ๖๗ จุด	-	-	-	-	๓๖๐,๐๐๐	ความปลอดภัย ในชีวิตและ ทรัพย์สิน เพิ่มขึ้น	ประชาชนในความ ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน	กองช่าง
๖๓	ก่อสร้างหอกระจายข่าว ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑	เพื่อให้การ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารให้ ประชาชนได้ทราบ	หอกระจายข่าวขนาด สูง ๑๑ เมตร พร้อม เครื่องควบคุมและ กระจายเสียง	-	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	การ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร ให้ประชาชนได้ ทราบอย่าง	ประชาชนได้รับทราบ ข้อมูลข่าวสารอย่าง ทั่วถึง	สำนักปลัด

		อย่างทั่วถึง							ทั่วถึง		
๖๔	ก่อสร้างถนน คสล. ซอย ๕ (ธนารีย์) หมู่ที่ ๑๑ บ้านปากทาง	เพื่อให้การเดินทางสัญจรของประชาชนมีความสะดวกปลอดภัย	ถนน คสล.ขนาดกว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๒๓๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	-	-	-	๓๕๐,๐๐๐ (๑๑๕ ม.)	๓๕๐,๐๐๐ (๑๑๕ม.)	ระยะทางถนน คสล. ในตำบลเพิ่มมากขึ้น	๑.มีถนนที่ดี มีมาตรฐานในการสัญจร ๒.การสัญจรสะดวกปลอดภัย	กองช่าง
๖๕	ก่อสร้างรั้ว-กำแพงและป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดห้องสูง	๑.เพื่อความปลอดภัยในทรัพย์สินของ ศพด.รร.วัดห้องสูง ๒.เพื่อความปลอดภัยในทรัพย์สินของ ศพด.รร.วัดห้องสูง	- ก่อสร้างรั้วรอบอาคารศพด.รร.วัดห้องสูง	-	-	-	-	๔๘๐,๐๐๐	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดห้องสูง มีรั้วรอบอาคาร	-เด็กในศพด.มีความปลอดภัยจากบุคคลภายนอกและทรัพย์สินไม่โดนขโมยในทรัพย์สินของ ศพด.รร.วัดห้องสูง -มีป้ายบอกชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
๖๖	ก่อสร้างอาคารศูนย์บริการแพทย์ฉุกเฉินและโรงจอดรถพยาบาลฉุกเฉิน (EMS) องค์การบริหารส่วนตำบลชัยจุมพล หมู่ที่ ๕ ตำบลชัยจุมพล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์	๑.เพื่อมีอาคารศูนย์บริการแพทย์ฉุกเฉินประจำ อบต.ชัยจุมพล ๒.เพื่อมีโรงจอดรถพยาบาลฉุกเฉิน (EMS) ๓.เพื่อมีศูนย์ปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์	อาคารศูนย์บริการแพทย์ฉุกเฉินพร้อมโรงจอดรถพยาบาลฉุกเฉิน (EMS)	-	-	-	-	๑,๔๖๓,๕๐๐	อาคารศูนย์บริการแพทย์ฉุกเฉินพร้อม และโรงจอดรถพยาบาลฉุกเฉิน (EMS)	๑.มีอาคารอาคารศูนย์บริการแพทย์ฉุกเฉินประจำ อบต.ชัยจุมพล ๒.มีโรงจอดรถพยาบาลฉุกเฉิน (EMS) ๓.มีศูนย์ปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ๔.ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการของจังหวัด	กองสาธารณสุข

		๔.เพื่อเป็นศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการของจังหวัด ๕.เพื่อมีศูนย์ - ประชาสัมพันธ์ หน่วยปฏิบัติการ การแพทย์ฉุกเฉิน ให้ประชาชนทราบ								๕.มีศูนย์ประชาสัมพันธ์ หน่วยปฏิบัติการ การแพทย์ฉุกเฉินให้ประชาชนทราบ	
๖๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางน้อย อ่วมอำเภอมัญ ๙ บ้านน้ำใสใต้	๑.ก่อสร้างถนน คสล. ๒.เพื่อใช้เส้นทางในการสัญจรของประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัย	ถนน คสล. ซอยบ้านนางน้อย อ่วมอำเภอมัญ ๙ บ้านน้ำใสใต้ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๐๐.๐๐เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร และมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐.๐๐ตารางเมตร	-	-	-	-	๑,๒๕๐,๐๐๐	การสัญจรไป-มา มีความสะดวกและปลอดภัย	การสัญจรไป - มา มีความสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๖๘	ขยายท่อเมนระบบประปาหมู่บ้านชำป่าหวาย จากบ้านนายมี อ่อนบัว ถึงบ้านนายมนัส คงดีได้ หมู่ ๖ บ้านชำป่าหวาย	๑.เพื่อให้ประชาชนใช้น้ำประปาได้ทั่วถึง	ขยายท่อเมนระบบประปาหมู่บ้านชำป่าหวาย จากบ้านนายมี อ่อนบัว ถึงบ้านนายมนัส คงดีได้ ขนาดท่อพีวีซีเส้นผ่านศูนย์กลาง ๒ นิ้ว ยาว ๑,๐๐๐ เมตร	-	-	-	-	๑๓๑,๕๐๐	ประชาชนมีน้ำเพื่ออุปโภค - บริโภค	ประชาชนมีน้ำเพื่ออุปโภค - บริโภค	กองช่าง

๖๙	โครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ำ คสล., ดาดคอนกรีตและชุด ล็อก ลำเหมืองทุ่งนาป่า หมู่ ๒ บ้านต้นขาม	เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ ในการเกษตร	๑. ฝายกั้นน้ำ คสล. ขนาด ๖.๐๐x๒.๖๐ เมตร ๒. ดาดคอนกรีต กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ๓. ชุด ล็อกลำเหมือง ขนาด ปาก ๔.๐๐ เมตร ลึก ๒.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร	-	-	-	-	๒๔๘,๘๐๐	มีพื้นที่กักเก็บ น้ำ	มีพื้นที่ในการกักเก็บ น้ำไว้ใช้ในการเกษตร	กองช่าง
๗๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมรางระบายน้ำ ซอยตีมีด หมู่.๖ บ้านชำป่า หวาย	๑.ก่อสร้างถนน คสล. ๒.เพื่อใช้ เส้นทางในการ สัญจรของ ประชาชนมีความ สะดวกและ ปลอดภัย	ถนน คสล.พร้อมราง ระบายน้ำ ซอยตีมีด หมู่.๖ บ้านชำป่าหวาย กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๙๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๘๕ ตารางเมตร	-	-	-	-	๓๕๐,๐๐๐	การสัญจรไป- มา มีความ สะดวกและ ปลอดภัย	การสัญจรไป - มา มี ความสะดวกและ ปลอดภัย	กองช่าง
๗๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายโพธิ์ชัย บุญดา หมู่ ๑ บ้านน้ำใส	๑.ก่อสร้างถนน คสล. ๒.เพื่อใช้ เส้นทางในการ สัญจรของ ประชาชนมีความ สะดวกและ ปลอดภัย	ถนน คสล. สายบ้านนา ยาโพธิ์ชัย บุญดา หมู่ ๑ บ้านน้ำใส กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๔๕	-	-	-	-	๑๙๐,๐๐๐	การสัญจรไป- มา มีความ สะดวกและ ปลอดภัย	การสัญจรไป - มา มี ความสะดวกและ ปลอดภัย	กองช่าง

			ตารางเมตร								
๗๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยป่าหิมพานต์ หมู่ ๒ บ้านต้นขาม	๑.ก่อสร้างถนน คสล. ๒.เพื่อใช้ เส้นทางในการ สัญจรของ ประชาชนมีความ สะดวกและ ปลอดภัย	ถนน คสล. ซอยป่า- หิมพานต์ หมู่ ๒ บ้านต้นขาม กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๑๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๕๖๕ ตารางเมตร	-	-	-	-	๘๖๐,๐๐๐	การสัญจรไป- มา มีความ สะดวกและ ปลอดภัย	การสัญจรไป - มา มี ความสะดวกและ ปลอดภัย	กองช่าง
๗๓	โครงการก่อสร้างที่จอดรถ ภายในองค์การบริหารส่วน ตำบลชัยชุมพล	๑. เพื่อเป็นที่จอด รถภายใน อบต.ชัย ชุมพล	๑. ที่จอดรถยนต์ ส่วนกลาง ขนาด ๑๐.๐๐x๒๐.๐๐ เมตร ๒. ที่จอด รถจักรยานยนต์ ขนาด ๖.๐๐x๑๕.๐๐ เมตร	-	-	-	-	๓๔๔,๐๐๐	เป็นที่จอด รถยนต์และ รถจักรยานยนต์	เพื่ออำนวยความสะดวก ให้กับประชาชน ที่มารับบริการ ที่ อบต.ชัยชุมพล	กองช่าง
๗๔	โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๓ บ้านห้องสูง	๑.เพื่อแก้ไขปัญหา น้ำขังในหมู่บ้าน	วางท่อระบายน้ำ คสล. จำนวน ๕ จุด <u>จุดที่ ๑</u> บริเวณบ้านนายมูล ชนะเที่ยง วางท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่าน ศูนย์กลาง ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๓๗ ท่อน <u>จุดที่ ๒</u> บริเวณบ้าน น.ส.คำใบ มาสน วาง ท่อ คสล. ขนาดเส้น ผ่านศูนย์กลาง ๐.๓๐	-	-	-	-	๕๖,๘๐๐	วางท่อระบาย น้ำ คสล. จำนวน ๕ จุด	มีช่องทางระบายน้ำ ไม่มีปัญหาน้ำไหลขัง บริเวณบ้านเรื่อง ประชาชน	กองช่าง

			เมตร จำนวน ๓๖ ท่อน จุดที่ ๓ บริเวณบ้าน นายวิเชียร ไซยอำนาจ วางท่อ คสล. ขนาดเส้น ผ่านศูนย์กลาง ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๒๙ ท่อน จุดที่ ๔ และจุดที่ ๕ บริเวณบ้านนายรำพึง คำสี วางท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่าน ศูนย์กลาง ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๘ ท่อน และ บริเวณบ้านนาย สมโภชน์ มูลพรม วาง ท่อ คสล. ขนาดเส้น ผ่านศูนย์กลาง ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๒๖ ท่อน								
๗๕	โครงการปรับปรุงประตู และถนนทางเข้าองค์การ บริหารส่วนตำบลชัยภูมิพล	๑.ก่อสร้างถนน คสล. ๒.เพื่อใช้ เส้นทางในการ สัญจรของ ประชาชนมีความ สะดวกและ ปลอดภัย	๑. รื้อกำแพงเดิมยาว ๒.๘๐ เมตร ฝั่งทิศ ตะวันตก ๒. เทถนน คสล. กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๗.๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	-	-	-	-	๑๐๔,๔๐๐	การสัญจรไป- มา มีความ สะดวกและ ปลอดภัย	การสัญจรไป - มา มี ความสะดวกและ ปลอดภัย	กองช่าง
	รวม ๗๕ โครงการ	-	-	-	-	-	๑,๑๒๕,๐๐๐	๑๙,๓๒๒,๑๖๒	-	-	-

๔. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๔.๑๐ แผนงานการเกษตร (งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ –ขุดลอกแหล่งน้ำ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	ขุดลอกวัชพืชคลองร่อง เสี้ยว	๑.เพื่อขุดลอกวัชพืช คลองร่องเสี้ยว ๒.เพื่อให้การระบาย น้ำเป็นไปด้วยความ สะดวก	ขุดลอกวัชพืช คลอง ร่องเสี้ยว ถึงป้อมตำรวจ ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้าน ห้องสูง ความ ยาว ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร	-	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	การระบายน้ำ ได้สะดวก	ไม่มีวัชพืชในลำคลอง ลำคลองสะอาด และ ระบายน้ำได้คล่องตัว	กองช่าง
๒	ขุดลอกคลองหนองน้อย หมู่ที่ ๔ บ้านคุ่ม	เพื่อเพิ่มศักยภาพใน การเก็บกักน้ำ และ การจัดการน้ำอย่างมี ประสิทธิภาพทั้งในฤดู ฝนและฤดูแล้ง	ขุดลอกคลอง ขนาดปากกว้าง ๖.๐๐ เมตร ลึก ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘๕๐.๐๐ เมตร	-	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	การระบายน้ำ ได้ดี มีพื้นที่เก็บ น้ำเพิ่มขึ้น	มีแหล่งน้ำเพื่อ การเกษตร ซึ่งจะช่วย เพิ่มพื้นที่เพาะปลูก และผลผลิตทางการ เกษตร ทั้งในช่วงฤดู ฝน และฤดูแล้ง ส่งผล ให้ราษฎรในพื้นที่รับ ประโยชน์มีรายได้ และความเป็นอยู่ที่ดี ขึ้น	กองช่าง

๓	ขุดลอกวัชพืชคลองแม่ พร่อง หมู่ที่ ๔ บ้านคุ้ม	๑.เพื่อขุดลอกวัชพืช คลองแม่พร่อง ๒.เพื่อให้การระบาย น้ำเป็นไปด้วยความ สะดวก	ขุดลอกวัชพืช คลองแม่พร่อง ความยาว ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร	-	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	การระบายน้ำ ได้สะดวก มี พื้นที่เก็บน้ำ เพิ่มขึ้น	ไม่มีวัชพืชในลำคลอง ลำคลองสะอาด และ ระบายน้ำได้คล่องตัว	กองช่าง
๔	ขุดลอกคลองนาทะเล	เพื่อขุดลอกคลองที่ตื้น เขินให้มีสภาพดี สามารถเก็บกักน้ำได้ ปริมาณเพิ่มขึ้น	ขุดลอกคลอง จำนวน ๔ ช่วง <u>ช่วงที่ ๑</u> ขนาด ปากกว้าง ๑๕.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๐.๐๐ เมตร <u>ช่วงที่ ๒</u> ขนาด ปากกว้าง ๑๕.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘๐.๐๐ เมตร <u>ช่วงที่ ๓</u> ขนาด ปากกว้าง ๓๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๕.๐๐ เมตร <u>ช่วงที่ ๔</u> ขนาด ปากกว้าง ๑๕.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว	-	-	-	-	๒๙๐,๐๐๐	มีพื้นที่เก็บน้ำ เพิ่มขึ้น	สามารถเก็บกักน้ำได้ เพิ่มขึ้น เกษตรกรมีน้ำ ใช้ในฤดูแล้ง	กองช่าง

			๒๓๐.๐๐ เมตร								
๕	ขุดลอกคลองหนองปลิง หมู่ที่ ๕ ตำบลชัยภูมิพล	๑.เพื่อขุดลอกลำห้วย ให้มีพื้นที่ปริมาณในการเก็บน้ำไว้ใช้ทำการเกษตร	ขุดลอกคลอง หนองปลิง เริ่มจากที่นางนาง วิสัย ปลั่งเปลือง ถึงที่นายแน่น นาคมูล กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร พร้อมก่อสร้าง ท่อลอดเหลี่ยม แบบ ๑ ช่องทาง กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔.๐๐ เมตร สูง ๒.๐๐ เมตร	-	-	-	-	๕๐,๐๐๐	พื้นที่ในการเก็บน้ำเพิ่มขึ้น	๑.ลำห้วยสามารถเก็บน้ำได้เพิ่มขึ้น ๒. เกษตรกรมีน้ำใช้สำหรับทำการเกษตรอย่างเพียงพอ	กองช่าง
๖	ขุดลอกลำห้วยทุ่งตั่ว หมู่ที่ ๕ บ้านนาทะเล	๑.เพื่อขุดลอกลำห้วย ให้มีพื้นที่ปริมาณในการเก็บน้ำไว้ใช้ทำการเกษตร	ขุดลอกลำห้วย ทุ่งตั่ว หมู่ที่ ๕ ถึงที่ นายอนันต์ ปาวิน ความยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร พร้อมท่อเหลี่ยม ๑ ช่องทาง กว้าง	-	-	-	-	๕๐,๐๐๐	มีพื้นที่เก็บน้ำเพิ่มขึ้น	๑.ลำห้วยสามารถเก็บน้ำได้เพิ่มขึ้น ๒. เกษตรกรมีน้ำใช้สำหรับทำการเกษตรอย่างเพียงพอ	กองช่าง

			๓.๐๐ เมตร ยาว ๔.๐๐ เมตร สูง ๒.๐๐ เมตร								
๗	ชุดลอกลำห้วยข้าง หมู่ที่ ๗ บ้านห้วยมุ่น	เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเก็บกักน้ำ และการจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพทั้งในฤดูฝนและฤดูแล้ง	ชุดลอกลำห้วย ขนาดปากกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๐๐.๐๐ เมตร ลึก ๓.๐๐ เมตร	-	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	ลำห้วยเก็บกักน้ำได้มากขึ้น	มีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ซึ่งจะช่วยเพิ่มพื้นที่เพาะปลูก และผลผลิตทางการเกษตร ทั้งในช่วงฤดูฝน และฤดูแล้ง ส่งผลให้ราษฎรในพื้นที่รับประโยชน์มีรายได้ และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น	กองช่าง
๘	ชุดลอกลำห้วยมุ่น หมู่ที่ ๗ บ้านห้วยมุ่น	เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเก็บกักน้ำ และการจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพทั้งในฤดูฝนและฤดูแล้ง	ชุดลอกลำห้วย ขนาดปากกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๐๐.๐๐ เมตร ลึก ๓.๐๐ เมตร	-	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	ลำห้วยเก็บกักน้ำได้มากขึ้น	มีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ซึ่งจะช่วยเพิ่มพื้นที่เพาะปลูก และผลผลิตทางการเกษตร ทั้งในช่วงฤดูฝน และฤดูแล้ง ส่งผลให้ราษฎรในพื้นที่รับประโยชน์มีรายได้ และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น	กองช่าง

๙	ชุดลอกคลองชำปยุ พร้อมทำฝายคันดิน หมู่ที่ ๗ บ้านห้วยมุ่น	เพื่อชุดลอกคลองที่ตื้น เขินให้มีสภาพดี สามารถเก็บกักน้ำได้ ปริมาณเพิ่มขึ้น	ชุดลอกชำปยุ ขนาด ปากกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ลึก เฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร ยาว ๑,๕๐๐.๐๐ เมตร	-	-	-	-	๑๒๐,๐๐๐	ลำห้วยเก็บกัก น้ำได้มากขึ้น	สามารถเก็บกักน้ำได้ เพิ่มขึ้น เกษตรกรมีน้ำ ใช้ในฤดูแล้ง	กองช่าง
๑๐	โครงการชุดลอกลำเหมือง คลองควาย	๑.เพื่อให้ลำเหมือง คลองควายที่มีสภาพตื้น เขิน ให้มีสภาพกว้าง และลึกขึ้น ๒.เพื่อให้น้ำไหลผ่าน ตามลำเหมืองไปยังพื้นที่ ทำการเกษตรได้สะดวก และเก็บน้ำได้มากขึ้น	ชุดลอกคลอง ควาย-บ้านน้ำใส ได้ หมู่ที่ ๒,๘,๙ จำนวน ๒ ช่วง <u>ช่วงที่ ๑</u> ขนาด ปากกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๑.๕๐ม.ยาว ๙๕๐ ม. <u>ช่วงที่ ๒</u> ขนาดปากกว้าง เฉลี่ย ๓.๐๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๑.๕๐ ม. ยาว ๒,๐๐๐.๐๐ ม.	-	-	-	-	๑๐๖,๐๐๐	ลำเหมืองคลอง ควายมีสภาพ กว้างและลึกขึ้น	น้ำไหลผ่านลำเหมือง ไปยังพื้นที่ทำ การเกษตรได้สะดวก และเก็บน้ำได้มากขึ้น	กองช่าง
	รวม ๑๐ โครงการ	-	-	-	-	-	-	๑,๖๑๖,๐๐๐	-	-	-

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ เสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุดรดิตถ์ ที่ ๒ ด้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุข
ที่ ๗ ด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

๖. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

๖.๗ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดองค์การบริหารส่วนตำบล ชัยจุมพล	๑. เพื่อรองรับการจัดทำโครงการเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามหนังสือสั่งการของอำเภอลับแล /จังหวัดอุดรดิตถ์ /กระทรวงมหาดไทย ๒. เพื่อการสนับสนุนชุดตรวจหาสารเสพติดในปีสภาวะให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่ร้องขอ	เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่ ต.ชัยจุมพล	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	กิจกรรม/งานยาเสพติดที่ได้ดำเนินการตามหนังสือสั่งการของอำเภอลับแล /จังหวัดอุดรดิตถ์ /กระทรวงมหาดไทย	๑.ปัญหายาเสพติดในพื้นที่ตำบลชัยจุมพล ได้รับการแก้ไข ๒.ประชาชน/เยาวชนในพื้นที่ตำบลชัยจุมพล มีความเข้มแข็ง ในการป้องกันและต่อต้านยาเสพติดไม่ให้เข้ามาในพื้นที่๓.องค์การบริหารส่วนตำบลชัยจุมพล ได้ดำเนินการสนองนโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของรัฐบาล	สำนักปลัด

๒	รณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (๒๖ มิถุนายน)	<p>๑. เพื่อรณรงค์ กระตุ้นให้เยาวชนและประชาชน ร่วมต่อต้านยาเสพติด</p> <p>๒. เพื่อให้สร้างภูมิคุ้มกันให้ได้ตระหนักถึงโทษ และพิษภัยของยาเสพติด</p> <p>๓. เพื่อสนับสนุนการป้องกันยาเสพติดตามนโยบายของรัฐบาล</p>	เยาวชน และประชาชนในเขตตำบลชัยชุมพล	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	เยาวชน และประชาชนในเขต ต.ชัยชุมพลมีส่วนร่วมในการกิจกรรม	<p>๑. เด็ก เยาวชน และประชาชนตระหนักถึงพิษภัยและความรุนแรงของยาเสพติด</p> <p>๒. เด็ก เยาวชน และประชาชน มีส่วนร่วมและให้ความสำคัญกับการป้องกันและแก้ไขยาเสพติด</p>	สำนักปลัด
๓	ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดกิจกรรม ส่งเสริมการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด/ผู้เสพยาเสพติด และส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟู ขององค์การบริหารส่วนตำบลชัยชุมพล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์	<p>๑. เพื่อช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ผ่านการบำบัดรักษา ยาเสพติดปฏิบัติเป็นไปตามนโยบายของของรัฐบาล</p> <p>๒. เพื่อนำผู้ติดยาเสพติด เข้ารับการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพด้วยวิธีจิตสังคมบำบัดและเพื่อลดปัญหาการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับ ยาเสพติดของกลุ่มเสี่ยงต่างๆ</p> <p>๓. เพื่อพัฒนาและส่งเสริมอาชีพแก่กลุ่มผู้ติดยาเสพติด/ผู้เสพยาเสพติด ที่</p>	ผู้เสพ / ผู้ผ่านการบำบัดและกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ตำบลชัยชุมพล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน ๑๐ ราย	๕๕,๐๐๐	๕๕,๐๐๐	๕๕,๐๐๐	๕๕,๐๐๐	๕๕,๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ ของกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการบำบัดฟื้นฟู และฝึกอาชีพ	กลุ่มผู้เสพ/ผู้ติดยาได้รับการบำบัดฟื้นฟูพัฒนาอาชีพและรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีวิตในสังคมอย่างเป็นปกติสุข ไม่หวนกลับมาใช้ยาเสพติด และเป็นที่ยอมรับของสังคม	สำนักปลัด

		ผ่านการเข้าค่าย ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ให้มีคุณภาพชีวิตที่พึง ประสงค์ สามารถอยู่ใน สังคมอย่าง ปกติสุข ได้รับการสนับสนุน ช่วยเหลือให้มีอาชีพ รายได้ และเป็นที่ยอมรับ ของสังคม										
	รวม.....๓.....โครงการ	-	-	๙๐,๐๐๐	๙๐,๐๐๐	๙๐,๐๐๐	๙๐,๐๐๐	๙๐,๐๐๐	-	-	-	

บัญชีครุภัณฑ์ (แก้ไขครั้งที่ ๖)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
องค์การบริหารส่วนตำบลชัยจุมพล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
					๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)	
๑	อุตสาหกรรมและ การโยธา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์โฆษณา และเผยแพร่	อุปกรณ์กระจายเสียง ประกอบด้วย -ลำโพงฮอร์น ขนาดปากกว้างไม่ ต่ำกว่า ๒๐ นิ้ว -ไมโครโฟนพร้อมขาตั้ง -เพเวอร์มิคเซอร์ -ตู้เก็บอุปกรณ์ ตามโครงการ ก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำ หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ บ้านปากทาง (แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑- ๒๕๖๕) แก้ไขครั้งที่ ๖ หน้าที่ ๒๗ ลำดับที่ ๖๓	-	-	-	-	๒๖,๗๕๐	กองช่าง
๒	แผนงานการศึกษา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์การศึกษา	จัดซื้อเครื่องเล่นสนาม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียน วัดห้องสูง ขนาด : กว้าง ๑๘๐ x ยาว ๔๕๐ x สูง ๒๕๐ เซนติเมตร	-	-	-	-	๑๕๐,๐๐๐	กอง การศึกษา

				ประกอบด้วย : ๑. สไลเดอร์รางเดี่ยว จำนวน ๑ ชุด ๒. สไลเดอร์วน จำนวน ๑ ชุด ๓. บันไดทางขึ้น จำนวน ๑ ชุด ๔. สไลเดอร์รางคู่ จำนวน ๑ ชุด ๕. ผนังกันตก จำนวน ๓ ชุด ๖. หลังคา จำนวน ๑ ชุด ๗. เสาหลัก จำนวน ๖ ต้น ๘. ดอกไม้ประดับหัวเสา ตามโครงการจัดซื้อเครื่องเล่น สนามเด็กเล่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนวัดห้องสูง -แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑- ๒๕๖๕) แก้ไขครั้งที่ ๖ หน้าที่ ๑ ลำดับที่ ๑					
๓	อุตสาหกรรมและ การโยธา	ครุภัณฑ์	เกษตร	ซัมเมอร์ส ขนาด ๓ แรง ๓ เฟส ๓๘๐ V. จำนวน ๑ ตัว ตามโครงการเจาะบ่อบาดาลเสริม ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านคุ้ม -แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑- ๒๕๖๕) แก้ไขครั้งที่ ๖ หน้าที่ ๑๗ ลำดับที่ ๒๘	-	-	-	๓๓,๐๐๐	กองช่าง
๔	อุตสาหกรรมและ การโยธา	ครุภัณฑ์		อุปกรณ์กระจายเสียง ประกอบด้วย -ลำโพงฮอร์น ขนาดปากกว้างไม่ต่ำ กว่า ๒๐ นิ้ว - ไมโครโฟนพร้อมขาตั้ง - เพเวอร์มิคเซอร์ -	-	-	-	๒๖,๗๕๐	สำนักปลัด

				ผู้เก็บอุปกรณ์ตามโครงการ ก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำ หมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านข้าป่าหวาย -แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑- ๒๕๖๕) แก้ไขครั้งที่ ๖ หน้าที่ ๒๐ ลำดับที่ ๓๙						
๕	อุตสาหกรรมและ การโยธา	ครุภัณฑ์		อุปกรณ์กระจายเสียง ประกอบด้วย -ลำโพงฮอร์น ขนาดปากกว้างไม่ต่ำ กว่า ๒๐ นิ้ว -ไมโครโฟนพร้อมขาตั้ง -เพเวอร์มิคเซอร์ -ผู้เก็บอุปกรณ์ตามโครงการ ก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำ หมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านห้วยมุ่น -แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑- ๒๕๖๕) แก้ไขครั้งที่ ๖ หน้าที่ ๒๒ ลำดับที่ ๔๘	-	-	-	-	๒๖,๗๕๐	สำนักปลัด